




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>อบรมไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ch3plus, newtv, thailandplus, thecoverage, js100, hfocust)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดโครงการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 พร้อมระบุ สธ. มีคดีที่เข้าสู่ศาลประมาณ 30 คดีต่อปี รัฐต้องจ่ายค่าเสียหายประมาณ 200,000 บาทต่อคดี เพื่อให้ปริมาณคดีเข้าสู่ศาลน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง และลดงบประมาณแผ่นดิน จึงมีการตรา พ.ร.บ.ดังกล่าวขึ้น ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือการดำเนินการเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงเพื่อหาข้อยุติ โดยไม่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาด เชื่อว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป</p>	-
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, mcot, hfocust, pptvhd, chaingmainews)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีองค์การอนามัยโลก ประกาศยกระดับโรคฝีดาษวานร ให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ว่า ขอประชาชนตระหนก เพราะประเทศไทยมีมาตรการควบคุมอยู่แล้วทุกด้านเข้าประเทศ ส่วนกรณีมีรายงานว่าประเทศสวีเดนพบผู้ป่วยสายพันธุ์ดังกล่าว จะมอบหมายให้ทีมกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคติดตามข้อมูล ส่วนจะเพิ่มการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสวีเดนหรือประเทศแถบยุโรป ต้องขอข้อมูลก่อน ยืนยัน กรมควบคุมโรคได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงอย่างใกล้ชิด</p> <p>- นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคร่วมกับกรมวิทย์ฯ เผื่อระวังสายพันธุ์ของเชื้อฝีดาษวานรในประเทศไทยด้วยการสุ่มตรวจมาโดยตลอด ยังไม่พบสายพันธุ์เซลล์ 1 บี เดือนควรระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดหมั่นสังเกตอาการตนเอง ถ้ามีอาการไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง หรือเริ่มสังเกตเห็นมีผื่นขึ้นตามร่างกายเป็นตุ่มน้ำใสหรือตุ่มหนอง ควรไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, prd., ejan, ch7, nationtv, hfocust, pptvhd, brighttv)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก ยืนยันการพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร สายพันธุ์ Clade 1b ในสวีเดน และมีความเชื่อมโยงกับการระบาดในทวีปแอฟริกา ถือเป็นสัญญาณแรกการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ออกทวีปแอฟริกา ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว ทั้งนี้ สายพันธุ์ดังกล่าวแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นผ่านการสัมผัสใกล้ชิด รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์</p> <p>- ลอว์เรนซ์ กอสติน ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและศาสตราจารย์ของ ม.จอร์จทาวน์ ลอว์ สหรัฐฯ กล่าวว่า การพบผู้ติดเชื้อในสวีเดนอาจหมายถึงมีผู้ติดเชื้ออีกหลายสิบรายที่ยังไม่พบในยุโรป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นพ.สสจ.สตูล แจ้งเตือนประชาชนเผื่อระวังโรคฝีดาษวานร หลัง สคร.12 สงขลา ได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเผื่อระวังโรคดังกล่าว โดยข้อมูล 1 ม.ค.-14 ส.ค.67 พบผู้ป่วยยืนยัน 8 ราย พบใน จ.สงขลา ทั้งหมด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, mcot, thebangkokinsight)</p> <p>- สำนักงานสาธารณสุขควีนโคลเบอร์ ปักตุนควา ประเทศปากีสถาน ตรวจพบคนไข้ติดเชื้อไวรัสฝีดาษวานร 3 ราย เป็นผู้เดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ แต่ยังไม่ทราบสายพันธุ์ ขณะนี้ถูกกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พัฒนาเครือข่ายตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ พร้อมด้วย นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ และนพ.ปริดา วรหาร นพ.สสจ.นครพนม เปิดงานโครงการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะระดับปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2567 พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์กรมวิทย์ฯ ระดับเขตและระดับภาค จำนวน 16 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน คาดปี 2568 จะขยายผลเชิงรุกในการเสริมพลังให้แก่ศูนย์คัดกรองยาเสพติดทั่วประเทศ</p>	-
<p>ประโยชน์ 10 ผลไม้มงคลเทศกาลสารทจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, thailandplus)</p> <p>- นพ.กุลธนิต วนรัตน์ ผอ.กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า เทศกาลสารทจีนเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ปีนี้ตรงกับวันที่ 18 ส.ค. 67 แนะนำผลไม้มงคลในการไหว้ที่มีสรรพคุณตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน ดังนี้ 1.ส้ม ช่วยไหลเวียนลมปราณ ขับเสมหะ กระตุ้นกระเพาะอาหาร 2.แอปเปิ้ล บำรุงกระเพาะอาหาร ม้าม แก้อาการท้องเสีย ดับกระหาย 3. องุ่น บำรุงลมปราณและเลือด เสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูก บำรุงตับ 4. น้ำเต้า ขับปัสสาวะ 5. ทับทิม บรรเทาอาการไอ ลดเสมหะ บรรเทาอาการท้องเสีย 6. สาลี่ บรรเทาอาการไอ ลดเสมหะ ลดความร้อนในร่างกาย 7. แก้วมังกร ช่วยขับถ่ายสะดวก ลดความร้อนในร่างกาย 8. ลิ้นจี่ บำรุงเลือด ช่วยไหลเวียนลมปราณ ลดความเมื่อยล้า บำรุงกระเพาะ บรรเทาอาการอาเจียน ขับปัสสาวะ ดับกระหาย 9. สับปะรด ลดความร้อนในร่างกาย ดับกระหาย ช่วยย่อยอาหาร ขับปัสสาวะ และ 10. มะละกอ ช่วยขับลม</p>	-
<p>อาหารเสริมสมุนไพรผสมไซบูทรามิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, thailandplus)</p> <p>- อย. ร่วมกับ ปก.ค.บ. เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ 10 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทย์ฯ ตรวจพบไซบูทรามิน (Sibutramine) ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 1 ตามประกาศ สธ. พร้อมประกาศให้ประชาชนระมัดระวังการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว</p>	-
<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมซิลденаฟิล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- อย. ตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเพจ “D – Shap เจ้าของแบรนด์มอสเจีย” ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทย์ฯ พบยาแผนปัจจุบันซิลденаฟิล (Sildenafil) จัดเป็นยาควบคุมพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการซื้อเท่านั้น ใช้รักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มีผลข้างเคียง เช่น ปวดหัว หน้าแดง การมองเห็นผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันในลูกตาสูง สูญเสียการได้ยิน รายที่ผลข้างเคียงรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ เตือนประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภค</p>	-
<p>สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, newtv)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. เปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ "Service Plan Sharing" ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แนวคิด “ยกระดับบริการเพื่อสุขภาพคนไทย ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล สุขภาพทันสมัย” เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ เป็นต้นแบบในการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สามารถนำไปปรับใช้ในเขตสุขภาพอื่น ๆ ตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งมอบรางวัลผลงานวิชาการและนวัตกรรมดีเด่น 42 รางวัล โดยมีผู้ร่วมประชุม 1,500 คน</p>	-
<p>ชวนร้านขายยาร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม เผยถึงความพร้อมของร้านขายยาในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อรองรับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ว่า สภาเภสัชฯ กำลังรณรงค์เชิญชวนให้ร้านขายยาใน กทม.เข้าร่วม และเตรียมออกมาตรฐานคู่มือการใช้งานในโครงการ พร้อมนัดประชุมอบรมร้านขายยาเพื่อทำความเข้าใจกับโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วย การสั่งยา การ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เบิกจ่าย ส่วนเรื่องความกังวลกรณีเบิกจ่ายค่ายานี้ คิดว่าไม่มีปัญหา สปสช.ได้ปรับระบบการเบิกจ่ายให้ร้านขายยาภายใน 3 วัน นอกจากนี้ สปสช.ยังได้ปรับระบบการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้น พร้อมยกเว้นค่าแรกเข้าให้แล้ว ทำให้ปัญหาน้อยลง ส่วนเรื่องกังวลการเสียหายที่อาจจะเพิ่มขึ้นถ้ามีผู้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น อยู่ระหว่างหารือกับกรมสรรพากรเพื่อขอยกเว้นภาษี</p>	
<p>อก.ได้ผลประเมินจัดการความเสี่ยงทุจริตดีเยี่ยม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ดร.ภญ.มุกตอารรณ ประกอบไวทยกิจ รอง ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า อก. ได้รับผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปี 2566 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่ 2 ระดับดีเยี่ยม จากสนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ</p>	-
<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร. 9 นครราชสีมา เผยว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน พบได้ตลอดทั้งปี ไม่ได้เกิดเฉพาะช่วงหน้าร้อนอย่างที่หลายคนเข้าใจ แนววิธีกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้หลัก 3 ป. ดังนี้ ป.ที่ 1 คือ ป้องกันสัตว์เป็นโรค นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป.ที่ 2 คือ ป้องกันการถูกกัด โดยยึดคาถา 5 ย. อย่าเหยยให้สุนัขโมโห อย่าเหยยบทาง หั่ว ตัว ขา อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า อย่าเหยยขามข้าว และอย่ายุ่งหรือเข้าไปใกล้กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ส่วน ป.ที่ 3 คือ ป้องกันหลังถูกกัด โดยรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่อย่างเบาเมื่อนานอย่างน้อย 15 นาที เพื่อกำจัดเชื้อ จากนั้นใส่ยาฆ่าเชื้อที่บาดแผล และกักสุนัขเพื่อดูอาการ 10 วัน</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ รพ.ราชวิถี เตือน มีเฟซบุ๊กหลอกขายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม โดยใช้ภาพแอบอ้างผู้บริหารของ รพ.ราชวิถี ขอความร่วมมือไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทาง อาจเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้</p>	-